

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện thí điểm mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện**

Thực hiện Công văn số 422/MTTQ-BTT, ngày 06/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về việc “*báo cáo việc thực hiện thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố*”.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện báo cáo kết quả thực hiện mô hình này như sau:

#### **1. Về chủ trương của Huyện ủy Vĩnh Cửu trong việc thực hiện thí điểm mô hình tại địa phương:**

Nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “*một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*”, Ban Chấp hành Huyện ủy Vĩnh Cửu đã ban hành Kế hoạch số 140-KH/HU ngày 30/5/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18, trong đó, có nội dung là thực hiện thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện vào quý IV/2018.

Ngày 25/9/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định cho nghỉ việc theo nguyện vọng hưởng chế độ theo Nghị quyết 120 của HĐND tỉnh đối với đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và vào tháng 12/2018 bổ nhiệm đồng chí Chủ tịch UBMTTQ VN huyện giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Tháng 02/2019, tại Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng chí Trưởng Ban Dân vận tái cử tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQ VN huyện.

#### **2. Thực trạng về việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình:**

Trước đây, khi thực hiện chủ trương, chính sách nào đó có liên quan đến công tác vận động quần chúng, Ban Dân vận có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy định hướng, UBMTTQVN huyện có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện chủ trương, chính sách đó. Do vậy, khi một người thực hiện mà đứng đầu hai cơ quan trên thì việc tiếp nhận chủ trương và thực hiện sẽ kịp thời, nhanh chóng, chính xác.

Thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện không chỉ giúp giảm đầu mối, giảm con người, tiết kiệm cho ngân sách mà quan trọng là tạo được bước đột phá trong quá trình sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của BCH TW.



Việc thực hiện mô hình này đòi hỏi người cán bộ phải thật sự tâm huyết, phát huy tinh thần trách nhiệm; không ngừng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ đó có những đề xuất, kiến nghị hợp lý, kịp thời đối với Cấp ủy.

### **3. Những thuận lợi, bất cập trong tổ chức và hoạt động khi thực hiện mô hình:**

- **Thuận lợi:** Hai cơ quan Ban Dân vận và UBMTTQVN có nhiệm vụ, chức năng gần giống nhau, cùng làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nên khi một người đảm nhận đứng đầu cả hai cơ quan khi dự họp không cần cử thêm người. Việc phân công nhiệm vụ, chỉ đạo cấp phó, chuyên viên 02 cơ quan thực hiện công việc được chặt chẽ, hiệu quả hơn.

- **Khó khăn:** Bên cạnh những thuận lợi, cũng có những khó khăn như:

+ Do đảm nhận đứng đầu hai cơ quan nên ít có thời gian nắm bắt tình hình cơ sở, đồng thời phải thường xuyên tham dự nhiều cuộc họp, biên chế hai cơ quan cũng có hạn nên việc triển khai các nhiệm vụ đôi lúc còn chậm. Trong khi theo quy định mới của Trung ương, sắp tới sẽ giảm một cấp phó của UBMTTQVN huyện nên việc điều hành công việc của cán bộ đảm nhận đứng đầu 02 cơ quan sẽ khó khăn hơn.

+ Về chế độ chính sách khi thực hiện mô hình này còn bất cập: các khoản lương, công tác phí, làm thêm giờ (trực lễ, tết, đi cơ sở vào ngày nghỉ...) của đồng chí Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN huyện hiện nay do Ban Dân vận chi trả, trong khi đó, phần lớn công việc lại thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBMTTQVN huyện, nên việc thanh quyết toán chế độ gặp khó khăn.

### **4. Kiến nghị, đề xuất:**

- Đề phát huy hiệu quả của mô hình, người đứng đầu của 02 cơ quan tiếp tục nêu cao trách nhiệm, khả năng bao quát, điều hành. Xem xét cơ cấu, bố trí một đồng chí Phó Ban Dân vận Huyện ủy hoặc một đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện tham gia Cấp ủy cấp huyện để thuận lợi trong việc nắm bắt chủ trương, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

- Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét giải quyết chế độ phụ cấp Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN cấp huyện tương xứng với chức năng, nhiệm vụ theo quy định hiện nay.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện thí điểm mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện của BTT Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Cửu./.

#### **Nơi nhận:**

- BTT UBMTTQVN tỉnh ĐN;
- Ban TC-TG UBMTTQVN tỉnh ĐN;
- Lưu: VT, Vp.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hóa**